



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑, ๑๕ มูลค่าข่าว ๔๔๔,๙๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หน้าหล่อ ใจหล่อ “หมอบูม” แพทย์ปียาแดงรั้วงามจุรี

“นอกจากประสบการณ์ชีวิตในการออก
หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนั้น ทำให้
เราล้มเลิกคิดว่า โนบัพทแพทย์คนหนึ่งหรือ
บุคลากรในสายงานสาธารณสุขที่จะสามารถมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย
อันเป็นที่รักยิ่งของเราได้บ้าง”

อีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตครั้งสำคัญของ
นายแพทย์หนุ่มรุ่นใหม่ “นพ.ปอนด์ สายน้ำ
ทิพย์” หรือ “หมอบูม” บัณฑิตใหม่ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ศูนย์การ
แพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากลงพื้นที่
ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาเด็กนักเรียน
และประชาชนในเขตโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดนครพนม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา

ด้วยภารกิจหนักที่ครั้งนั้น ทำให้ หมอบูม
สัมผัสได้ถึงความประทับใจที่ของหน่วยแพทย์
พระราชทานฯ ที่ต้องเดินทางเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพ
อนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลังจาก
ที่หมอบูมเดินทางกลับจากการออกหน่วย
แพทย์ เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ในฐานะบัณฑิตใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๓ กรกฎาคม นี้ Life On Campus
จึงถือโอกาสนัดคุณหมอบูมเพื่อมาพูดคุยถึง

เรื่องเรียน ชีวิตเด็กมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
บทบาทหน้าที่หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ที่เจ้า
ตัวภาคภูมิใจที่สุด

เลือกเรียนหมอ พระอภัยมณี

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มของนายแพทย์หนุ่ม
รุ่นใหม่คนนี้ หลังจากการรายชื่อของเขา “ปอนด์
สายน้ำทิพย์” ได้กลายเป็นหนึ่งในเฟซบุ๊กน้อง
ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตามความตั้งใจ
ของตนเองและครอบครัว ที่อยากจะเป็นหมอ
รักษาคนไข้ และดูแลสุขภาพคนไทย ครอบครัว
อยู่เสมอ

“จริงๆ แล้ว ตอนเด็กผมฝันอยากเป็น
นักวิทยาศาสตร์ อยากเป็นนักวิจัย สร้างหุ่น
ยนต์เหมือนไดเรมอน ซึ่งมันเป็นความคิดเด็ก
มาก แต่พอเราโตขึ้น เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยความ
คิดก็เปลี่ยน เริ่มอยากจะเป็นหมอ เพราะ
ครอบครัวผมยังไม่มีใครเป็นหมอ จึงคิดว่าการ
มาเป็นหมอก็น่าสนใจในครอบครัวและได้ดูแล
คนที่เรารัก ได้ดูแลคนในครอบครัว แถมได้
เรียนวิทยาศาสตร์ที่เราชอบด้วย เพราะการ
เรียนหมอเป็นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงาน
ทุกอย่างของร่างกายมนุษย์ ซึ่งเราสามารถนำ
ไปประยุกต์เพื่อรักษา ได้คิด ได้วิเคราะห์โรค
ต่างๆ ได้”

บัณฑิตแพทย์คนดี ดีกรี “จุฬาคทากร” ขานบอล’๑๖



แน่นอนว่า นอกจากจะเขียนหน้า ทั้ง
เนื้อหา ทฤษฎีและการปฏิบัติในแบบนักศึกษา
แพทย์แล้ว บูมก็ยังแบ่งเวลาทำกิจกรรมออก
ค่ายอาสา ดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป รวมไปถึง
ไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย
ในฐานะ “จุฬาคทากร” หรือดรัมเมเยอร์
ประจำงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๖๖

“การที่เรามาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วมี
กิจกรรมให้เลือกทำมากมาย สิ่งที่สำคัญนั้นคือ
เราต้องไม่ทิ้งหน้าที่การศึกษาของเรา การแบ่ง
เวลาจึงสำคัญมาก ตอนซ้อมเราก็กินดื่มที่ ตอน
อ่านเราก็อ่านหนังสือเต็มทีเหมือนนั้น มีที่ท้อ
บ้างเหนื่อยบ้าง แต่ผมคิดว่าทุกวินาทีที่ใช้ไป
เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าที่จะหาที่ไหนไม่ได้
นอกจากในรั้วมหาวิทยาลัยอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา หรือทำ
หน้าที่ในตำแหน่ง จุฬาคทากร ผมถือว่าชีวิต
นิสิตมหาวิทยาลัยของผมคุ้มค่าแล้วครับ”

ก้าวแรก...แพทย์ใหม่

หลังจากเรียนจบและสอบผ่านการสอบ
ประเมินความรู้ความสามารถทางเวชกรรม จน
ได้ใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชศาสตร์จากแพทยสภาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว บูม ก็กลายเป็นแพทย์จบใหม่อย่าง
เต็มตัว โดยเริ่มตั้งตัวทำงาน ณ ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในปีแรกได้เริ่มต้นเขียน
รู้งานในหน่วยแพทย์ใหญ่ๆ หรือเรียกภาษา
ทางการแพทย์ว่า แพทย์เพิ่มทุนทันที

“แพทย์เพิ่มทุนทันที” คือ แพทย์จบใหม่

ที่ต้องผ่านการเรียนรู้งานในหน่วยแพทย์ทุก
หน่วย เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในทุกสาขา
วิชา ซึ่งตอนนี้ได้มาทำงานในหน่วยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นเวลาสองเดือน
ต้องปรับตัวจากนิสิตแพทย์ มาเป็นแพทย์
ตัวจริง ที่ต้องตัดสินใจเองทุกอย่าง ส่งการ
รักษาเองทั้งหมด ต้องใช้ความมั่นใจกับ
ประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดการเขียนที่ผ่าน
มา แรกๆคงสับสนเป็นนิสิตแพทย์
จะมีพี่ๆ อาจารย์คอยให้คำแนะนำตลอด”

ครั้งแรก ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ

การออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ
ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มศว เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ



ของแพทย์จบใหม่ อย่าง หมอภูมิ ที่นอกจากจะได้มีโอกาสออกเดินทางไปรักษาคคนไข้ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และยัง

มีโอกาสได้ให้ความรู้ทางสาธารณสุขกับชาวบ้านอีกด้วย

“สำหรับตัวผมแล้ว การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เป็นความฝันครั้งสำคัญที่จะได้ทำหน้าที่แพทย์ เพื่อใช้ความรู้ที่เรียนมาตรวจรักษาโรคได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบางเคสทำให้เราได้พบกับโรคที่ไม่ได้พบในตำราเรียนมาก่อน ถือเป็นกรณีพิเศษที่ประสบการณ์ชีวิตได้ดี นอกจากประสบการณ์ชีวิตแล้วยังได้มาทำประโยชน์ให้ชุมชนได้มาเข้าใจความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตคนในหมู่บ้านที่อยู่

อ่านต่อ หน้า 15

หมอภูมิ

ห่างไกลออกไป ทำให้เราได้กลับมาคิดว่า จะสามารถทำอะไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราได้บ้าง ในบทบาทการเป็นแพทย์คนหนึ่ง หรือในบทบาทการเป็นบุคลากรในสายงานสาธารณสุขที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศนี้ต่อไป”

ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานสนองพระราชดำริ

ท้ายนี้ หมอภูมิ ได้เอ่ยถึงความภาคภูมิใจที่สุดก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้สึกอิ่มใจและดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านและเด็กๆ แสดงสีหน้าที่ทางจิตใจที่มีหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ไปให้บริการถึงในพื้นที่ ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศการทำงานที่สร้างความประทับใจไปตลอดชีวิต และขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนรุ่นใหม่ที่ช่วยกันพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ดียิ่งขึ้นให้การรักษาเท่าเทียมและทั่วถึง



“ผมคิดว่าสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากตัวเราก่อน การที่ผมได้เข้าหน่วยแพทย์ครั้งนี้ไม่เพียงไปรักษาอย่างเดียว แต่ได้ให้ความรู้กับชุมชนด้วย ซึ่งผมคิดว่าสำคัญในการจะป้องกันโรคภัยต่างๆในอนาคต เราบุคลากรสาธารณสุขเพียงคนเดียวอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย แต่มีนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นความคิดดีๆ ที่จะต่อยอดในระดับนโยบายของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปครับ” ■